



แนวทางการปฏิบัติตน Do's & Don'th

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนราชการที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้หมู่บ้านชุมชนมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะโดยการพัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำชุมชนหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบในด้านการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนการสนับสนุนงบประมาณ/หรือเงินอุดหนุนกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง (Do's & Don'th) เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้างตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่า ประกอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้ในการปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยจำแนกตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ๗ ข้อ ดังนี้

หลักการ	✓ ควรกระทำ (Do's)	X ไม่ควรกระทำ (Don'th)
๑ ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	๑. จงรักภักดีต่อประเทศชาติมีความภูมิใจในความเป็นไทย รักษาผลประโยชน์ของชาติ และรักษาความลับของทางราชการ ๒. มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ๓. นำหลักธรรมตามศาสนาที่ตนเคารพ/ศรัทธามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๔. ส่งเสริมสนับสนุน ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี หรือธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงาน ศาสนกิจ และสืบทอดทำนุบำรุงศาสนาให้มีความยั่งยืน ๕. แสดงออกถึงความเคารพเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ๖. สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ ๗. แสดงออกถึงความเชื่อมั่นและส่งเสริมสนับสนุนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	๑. แสดงออกในลักษณะที่สื่อในเรื่องการดูถูกดูแคลนหรือด้อยค่าความเป็นไทยอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติ ๒. กระทำการอันอาจมีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ ๓. แสดงกิริยาวาจาหรืออาการในเชิงลบหลู่ดูแคลนหรือด้อยค่าศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ๔. ขัดขวางการทำนุบำรุงศาสนาและการศาสนกิจทั้งปวง ๕. แสดงออกด้วยกิริยาอาการหรือวาจาในลักษณะที่ไม่ให้เกียรติหรือไม่จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ไทย

หลักการ	✓ ควรกระทำ (Do's)	X ไม่ควรกระทำ (Don'th)
<p>๒. ชื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อนหน้าที่</p>	<p>๑. ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>๒. รับประโยชน์จากการปฏิบัติราชการเฉพาะที่ทางราชการจัดให้ตามระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้ให้</p> <p>๓. มีจิตสำนึกที่ดีและตระหนักในหน้าที่ของผู้จักทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ</p> <p>๔. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อค่านึงถึงผลกระทบทางสังคมสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์</p> <p>๕. รับผิดชอบในผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน พร้อมทั้งจะรับการตรวจสอบและรับผิดชอบในผลการปฏิบัติหน้าที่เมื่อเกิดความบกพร่องผิดพลาด</p> <p>๖. ตรงต่อเวลา รับผิดชอบตระหนักถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของตนเอง และหน่วยงาน</p> <p>๗. ให้คำปรึกษาแนะนำส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นด้วยความสุจริตและตรงไปตรงมา</p>	<p>๑. แสดงพฤติกรรมซึ่งมีนัยเป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ</p> <p>๒. ปฏิเสธ/หรือปิดความรับผิดชอบของตนไปให้ผู้อื่นเมื่อเกิดความผิดพลาดหรือบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน</p> <p>๓. จงใจหลีกเลี่ยง หรือหลบหลีกกระบวนการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ</p> <p>๔. อาศัยช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเอื้อต่อการกระทำผิดระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง</p> <p>๕. ไม่รักษาระบบนิยมปฏิบัติอันดีขององค์กร ไม่รักษาเวลา เพิกเฉยขาดจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อหน้าที่</p> <p>๖. นำเสนอข้อเท็จจริงไม่ถูกต้องหรือบิดเบือนข้อมูล หรือเป็นการให้ข้อมูลเท็จ ส่งผลให้การนำข้อมูลไปใช้เกิดความเสียหายคลาดเคลื่อนทำให้ส่วนราชการหรือองค์กรเกิดความเสียหาย</p>
<p>๓. กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม</p>	<p>๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องชอบธรรมตามกฎหมายหรือตามธรรมเนียมคลองธรรม</p> <p>๒. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชามอบหมายโดยชอบด้วยกฎหมายและกล้าคัดค้านหรือโต้แย้งคำสั่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>๓. กล้าแจ้งเหตุหรือร้องเรียนในกรณีที่พบเห็นการกระทำผิดหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ</p> <p>๔. ยืนหยัดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบกฎหมายตามหลักวิชาการ หรือตามหลักวิชาชีพด้วยความกล้าหาญ</p> <p>๕. เปิดเผยการทุจริตที่พบเห็นหรือรายงานการทุจริตประพฤตินมิชอบต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ปล่อยปละละเลย</p>	<p>๑. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำร้องขอ คำขู่หรืออิทธิพลใดๆ ในการชักจูงให้กระทำผิดหรือกระทำความผิด</p> <p>๒. ปฏิบัติหน้าที่โดยหวังเพียงผลงานหรือเพียงเพื่อให้งานเสร็จโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>๓. ปฏิเสธ ละเลย หรือเพิกเฉยในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน</p> <p>๔. ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบธรรม</p>

หลักการ	✓ ควรกระทำ (Do's)	X ไม่ควรกระทำ (Don'th)
๔. คิกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว	<p>๑. มีความมุ่งมั่น เสียสละ มีจิตสาธารณะในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน</p> <p>๒. สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน</p> <p>๓. รักษาและใช้ทรัพย์สินทางราชการอย่างคุ้มค่าและไม่เบียดบังทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือของผู้อื่น</p> <p>๔. มีจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ</p>	<p>๑. กระทำการอันส่อไปในทางที่อาจตีความได้ว่า เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๒. หาทางปฏิเสธหรือบ่ายเบี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ</p> <p>๓. ใช้ทรัพย์สินทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นซึ่งไม่เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ</p> <p>๔. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือแต่ประโยชน์ส่วนตัว</p>
๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	<p>๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างแท้จริง</p> <p>๒. ใช้ทรัพยากรและงบประมาณของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า รวมทั้งปฏิบัติงานให้ทันต่อเวลาและสถานการณ์</p> <p>๓. มุ่งพัฒนาและรักษามาตรฐานการทำงานที่ดี โดยการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และเชื่อมั่นในระบบการทำงานเป็นทีม</p> <p>๔. รับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งจะตอบปัญหา ชี้แจง และอธิบายเหตุผลให้แก่ประชาชน ผู้ร่วมงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง</p> <p>๕. เร่งรัด ติดตาม และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของส่วนราชการและประชาชน</p> <p>๖. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ และพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์กร</p>	<p>๑. เพิกเฉยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและไม่อำนวยความสะดวกต่อการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของส่วนราชการและประชาชน</p> <p>๒. การให้ข้อมูลหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผิดพลาดหรือล่าช้าแก่องค์กรหรือภาคประชาชน</p> <p>๓. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดความพึงพอใจของตนเป็นหลักโดยมิได้คำนึงถึงผลสำเร็จของงาน</p> <p>๔. ใช้ทรัพยากรและงบประมาณของทางราชการอย่างฟุ่มเฟือย ไม่คุ้มค่าล่าช้าไม่ทันต่อเวลาและสถานการณ์</p>

หลักการ	✓ ควรกระทำ (Do's)	X ไม่ควรกระทำ (Don'th)
<p>๖. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ</p>	<p>๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและเที่ยงตรง</p> <p>๒. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงละเว้นจากการใช้อคติ ได้แก่ ความรัก ความโกรธ ความโลภ และความหลงมาประกอบในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ</p> <p>๓. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ด้วยความรวดเร็ว เต็มในบริการ ปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติ</p> <p>๔. ให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมโดยไม่ชักช้า</p>	<p>๑. เลือกปฏิบัติโดยอาศัยเหตุผลของความแตกต่างในชาติพันธุ์ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย หอستانะทาง เศรษฐกิจ สังคม ความเชื่อ หรือทางการเมือง</p> <p>๒. อาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการในการอำนวยความสะดวก หรือเลือกปฏิบัติต่อพวกพ้อง</p>
<p>๗. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ</p>	<p>๑.. ดำรงตนเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระบรมราโชวาท หลักคำสอนทางศาสนา และจรรยาวิชาชีพอมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ</p> <p>๒. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีเคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง มีวินัย และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม และประเพณีอันดีงาม</p> <p>๓. ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย และประหยัด</p> <p>๔. เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หรือต่อประเทศชาติตามความเหมาะสม</p> <p>๕. ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล</p> <p>๖. ไม่กระทำการใดๆ อันอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่องค์กร</p>	<p>๑. ฟุ่มเฟือย หรือดำรงตนเกินฐานะารูปแห่งตน</p> <p>๒. ประพฤติหรือทำการใดๆ อันอาจเป็นเหตุเสื่อมเสียเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี และภาพลักษณ์ของตนและทางราชการ</p> <p>๓. แสดงกิริยา วาจา อាកาร หรือพฤติกรรม อันมีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ</p> <p>๔. กระทำการใดๆ อันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่องค์กรหรือทางราชการ</p> <p>๕. ประพฤติตนฝ่าฝืนความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน</p>